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HA วางแผนก้าวกระโดดหลงัปรบัเป็นองคก์ารมหาชน 

 สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซ่ึงให้การรบัรองกระบวนการคณุภาพ
โรงพยาบาล หรือท่ีรู้จกักนัว่า HA ได้รบัการปรบัเปล่ียนเป็น สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน)  เชิญผู้ทรงคณุวฒิุมาร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนด าเนินงานแบบก้าวกระโดด 

 เชา้วนันี้ (14 กนัยายน 2552) ทีโ่รงแรมมริาเคลิ แกรนด ์กรุงเทพมหานคร ศ.กติตคุิณ นพ.จรสั สุวรรณ
เวลา ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) และนพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล 
ผูอ้ านวยการสถาบนั ไดแ้ถลงแก่ผูส้ ือ่ขา่วหลงัจากพธิเีปิดประชุมสมัมนา “ร่วมคดิ ร่วมสรา้ง ระบบคุณภาพ
สถานพยาบาลในประเทศไทย”  ซึง่นายวทิยา แกว้ภราดยั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานใน
พธิเีปิดประชุม 

 ศ.กติตคุิณ นพ.จรสั สวุรรณเวลา ประธานกรรมการบรหิารสถาบนั ไดก้ล่าวว่าแนวคดิเรื่องเรื่อง HA : 
Hospital Accreditation ซึง่น ามาใชใ้นประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมา โดยเน้นว่าการด าเนินงานที่
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้เน้นการพฒันาและรบัรองควบคู่กนั และเน้นคุณลกัษณะของความเป็นไทย  เป็นแนวคดิ
ทีถู่กต้อง ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเรื่องคุณภาพและความปลอดภยัของบรกิารสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง 

 นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล ผูอ้ านวยการสถาบนั กล่าววา่เพื่อตอบสนองต่อภาระงานของสถานพยาบาลที่
เพิม่ขึน้ ความซบัซอ้นของการดแูลผูป่้วย  จ าเป็นทีร่ะบบคุณภาพจะตอ้งท าใหเ้ป็นเรื่องทีเ่รยีบงา่ยยิง่ขึน้ ไดผ้ลเรว็
ยิง่ขึน้ มกีารเรยีนรูจ้ากบทเรยีนของผูอ้ื่นมากขึน้ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกนัมากขึน้ 

 ในเรื่องของความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยนัน้ นพ.อนุวฒัน์เน้นถงึการออกแบบเพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาด ควบคู่กบัการปรบัปรุงหากเกดิเหตุไม่พงึประสงคเ์พื่อยกระดบัการป้องกนัใหร้ดักุมยิง่ขึน้ โดยก าหนดเป็น
เป้าหมายและแนวทางความปลอดภยัผูป่้วยทีเ่รยีกย่อๆ ว่า SIMPLE ใหโ้รงพยาบาลน าไปตรวจสอบตนเอง 

 นอกจากประเดน็เรื่องความปลอดภยัและการปฏบิตัติามมาตรฐานโรงพยาบาลซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตแิละ PMQA แลว้ ทีผ่นวกเรื่องการสรา้งเสรมิสุขภาพเขา้ไปดว้ยแลว้ สถาบนัยงั
สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาในมติดิา้นจติวญิญาณร่วมดว้ย นัน่คอืการดแูลผูป่้วยดว้ยหวัใจและความรกั การท างาน
ร่วมกนัในลกัษณะขององคก์รทีม่ชีวีติ และการใชก้ารท างานเพื่อพฒันาจติใจของคนท างาน ทัง้นี้เพื่อน าไปสูค่วาม
ยัง่ยนืของการพฒันา 

 นพ.อนุวฒัน์ กล่าวว่าแนวคดิต่างๆ ค่อนขา้งมขีอ้สสรุปทีช่ดัเจนวา่จะไปในทศิทางใด  ขณะนี้ตอ้งมาร่วมคดิ
กนัว่าท าอย่างไรจะไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าวใหเ้รว็ทีส่ดุ ครอบคลุมมากทีสุ่ด และธ ารงไวอ้ย่างยัง่ยนื 

 


